

SƠ LƯỢC VỀ BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI

Báo cáo giám sát Môi trường Xã hội (GMX) cung cấp thông tin cập nhật định kỳ về quản lý môi trường và xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong
1. Thông tin cập nhật trong giai đoạn từ tháng 04 năm 2023 đến tháng 09 năm 2023.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỰ ÁN

Tiến độ xây dựng của Dự án được đảm bảo theo kế hoạch. Dự án tiếp tục hoàn thiện các hoạt động thử nghiệm, hoàn thiện cảnh quan và vệ sinh trên toàn bộ công trường.



AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Văn hóa trong đảm bảo An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp được duy trì tại công trường Dự án, như việc kiểm tra, đào tạo và dọn dẹp vệ sinh theo tuần, tháng. Các buổi diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp được tổ chức, tập trung công tác cứu hộ cứu nạn và hoạt động tại các khu vực vận hành thử.

GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Không khí

Chất lượng môi trường không khí xung quanh luôn tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam và yêu cầu hướng dẫn của quốc tế IFC.

Tiếng ồn và độ rung

Kết quả của hoạt động quan trắc độ ồn và rung luôn trong giới hạn cho phép của quy chuẩn Việt Nam và yêu cầu quốc tế theo hướng dẫn của IFC.

Nước thải

Chỉ một số khu vực xử lý nước thải của khu nhà ở cho công nhân vẫn còn lại và tất cả các kết quả xử lý nước thải này đều đạt chuẩn Việt Nam và hướng dẫn của IFC.

Đất

Các mẫu đất lấy từ 03 điểm khác nhau tại khu vực bãi xỉ ở trong tình trạng tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng đất.

Nước ngầm

Tương tự như chất lượng đất, nước dưới đất tại ba giếng khoan đều nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Nước biển

Mẫu nước biển được lấy gần khu vực cửa lấy nước và cửa xả; kết quả về chất lượng nước biển nằm trong giới hạn cho phép của QCVN về chất lượng nước biển.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Trong tháng 8.2023, lễ trao học bổng của Dự án đã được tổ chức và trao tặng 148 suất học bổng từ cấp tiểu học đến đại học cho học sinh tại các xã Ninh Phước và Ninh Thọ. Quỹ học bổng của VPCL hỗ trợ học sinh thuộc các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em tiếp tục vươn lên trong học tập. Chương trình này là sự động viên, hỗ trợ tài chính cho các em học sinh trước thềm năm học mới.



Một chương trình Lễ hội ý nghĩa và ấn tượng đã được tổ chức cho trẻ em địa phương bởi VPCL, các đơn vị tổng thầu xây dựng, nhà thầu vận hành KVPS và hãng tàu NYK. Hơn 2.000 trẻ em và phụ huynh đã tham gia và có dịp khám phá nét văn hóa độc đáo của Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Indonesia qua trang phục, trò chơi và các điệu nhảy truyền thống. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Lễ hội, trẻ em và phụ huynh cũng được thăm quan Nhà máy Nhiệt điện nhằm thắt chặt quan hệ gần gũi giữa người dân địa phương và Nhà máy. Một lễ hội đầy ắp niềm vui cho trẻ em địa phương và phụ huynh cũng như người lao động tại Dự án Nhiệt điện Vân Phong 1.



CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI SINH KẾ



Tiếp nối thành công của giai đoạn 1 mô hình chăn nuôi gà, trong tháng 7.2023, VPCL hỗ trợ hơn 2.000 gà con 30 ngày tuổi cho 21 hộ gia đình diện thu hồi đất. Gà giống đạt tiêu chuẩn và được tiêm phòng đầy đủ, đảm bảo chất lượng trước khi bàn giao. Những hỗ trợ này nhằm tăng cơ hội sinh kế phù hợp góp phần cải thiện thu nhập cho các hộ gia đình.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỘNG ĐỒNG

Nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại các địa điểm công cộng cho người dân địa phương, VPCL hỗ trợ xây dựng 02 nhà vệ sinh tại chợ Ninh Phước thuộc thôn Ninh Tịnh và đình Ninh Yển tại thôn Ninh Yển. Hơn 1.000 hộ gia đình được hưởng lợi từ sự hỗ trợ này của công ty.



SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỘNG ĐỒNG

VPCL đã tổ chức chương trình khám sức khỏe và tặng quà cho người cao tuổi trên 70 tuổi tại xã Ninh Phước trong hai ngày 06 và 07.6.2023. Có 148 người cao tuổi được khám sức khỏe tổng quát và 230 người khác được nhận quà từ chương trình. Đây là chương trình khám sức khỏe hàng năm nhằm phát hiện sớm các bệnh mãn tính và nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.



Trong ngày 24.8.2023, VPCL đã trao tặng xe cấp cứu cho Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa với sự chứng kiến của lãnh đạo thị xã và các cơ quan liên quan. Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự hỗ trợ ý nghĩa từ Dự án, không chỉ góp phần cải thiện dịch vụ y tế tại Trung tâm mà còn trong vận chuyển và cấp cứu người bệnh tại thị xã. Hoạt động này nằm trong chương trình hỗ trợ mà VPCL đã và đang thực hiện nhằm đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong những năm qua.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỘNG

Các nhóm dễ bị tổn thương đặc biệt là trẻ em luôn là trọng tâm trong các can thiệp của Dự án từ giáo dục, chăm sóc sức khỏe đến các chương trình phát triển kỹ năng. Trong khi một số chương trình dành cho tất cả trẻ em địa phương như Quốc tế thiếu nhi và lễ hội Vân Phong, những chương trình khác ưu tiên phát triển kỹ năng cho những nhóm trẻ cụ thể trong các câu lạc bộ bóng đá, khiêu vũ, tiếng Anh hoặc nhóm toán tư duy - Sorotouch. Trẻ yêu thích sinh hoạt, rèn luyện tại các câu lạc bộ và đã trở thành hoạt động thường ngày của các em tại cộng đồng.

